

THI ĐUA YÊU NƯỚC

THÁI THỤY

Đa dạng hình thức thi đua nâng cao chất lượng văn hóa công sở

Hưởng ứng phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025, thời gian qua, Huyện ủy, UBND huyện Thái Thụy đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn triển khai thực hiện sâu rộng với những nội dung, giải pháp cụ thể, thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi với sự hưởng ứng tích cực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.



Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại xã Dương Phúc (Thái Thụy).

Ông Nguyễn Đức Trọng, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Thái Thụy đã cụ thể hóa phong trào thi đua do cấp trên phát động thành phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức Thái Thụy thi đua thực hiện văn hóa công sở" gắn với các phong trào: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", "Giới việc nước, đảm việc nhà", cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo", "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực". 100% cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào điều kiện thực tế, nhiệm vụ chính trị để xây dựng, ban hành kế hoạch, đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện phong trào cho phù hợp. Cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương luôn đề cao trách nhiệm, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của người đứng đầu, việc nêu gương của cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò nòng cốt của công đoàn các cấp và lực lượng đoàn viên công đoàn.

Các cơ quan, đơn vị bố trí công sự làm việc khoa học, có cây xanh, gắn gũi với thiên nhiên, thân thiện với môi trường; đồng thời công khai số điện thoại đường dây nóng tại nơi làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phản ánh về thái độ giao tiếp, phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức để người đứng đầu cơ quan, đơn vị kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý cá nhân sai phạm... góp phần nâng cao chất lượng công việc và mức độ hài lòng của người dân. Thời gian qua, Thái Thụy đã trung thực tất cả các cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, cơ quan, đơn vị tham gia ban chỉ đạo, tổ giúp việc phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận của nhân dân trong giải phóng mặt bằng. Nhờ vậy, chỉ trong hơn 1 năm Thái Thụy đã giải phóng mặt bằng các dự án: tuyến đường bộ ven biển, quốc lộ 37, các cụm công nghiệp... Các chỉ tiêu phát triển kinh tế có nhiều khởi sắc. 6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất trên

địa bàn huyện tăng 8,53% so với cùng kỳ năm 2021. Từ phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện đã nâng cao tinh thần tôn trọng và có ý thức trách nhiệm cao, tận tụy phục vụ nhân dân, làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực đạo đức, lối sống, xây dựng tập thể đoàn kết, giúp đỡ nhau trong giải quyết công việc; tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin mật... ảnh hưởng tới tổ chức, cá nhân. Từng tập thể, cá nhân đều có ý thức tổ chức kỷ luật; sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế; chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, không gây khó khăn, phiền hà, vớ vẩn, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân. Bà Đỗ Thị Thủy, Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, Trưởng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện cho biết: Cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện đều được chọn lựa kỹ lưỡng từ các phòng,

ban, đơn vị, đều là những người có trình độ, năng lực, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, luôn tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính. UBND huyện cũng thường xuyên rà soát, cắt giảm tối đa các thủ tục và thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời giám sát chặt chẽ từ khâu tiếp nhận đến giải quyết thủ tục, tạo sự hài lòng cho người dân. Ông Lưu Đình Tuấn, xã trưởng Thành, huyện Thái Thụy đánh giá: Nhiều lần tôi đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện để giải quyết thủ tục hành chính và đều thấy công sở xanh - sạch - đẹp, cán bộ nhiệt tình, chu đáo, hướng dẫn tỉ mỉ người dân thực hiện các thủ tục hành chính nên tôi rất hài lòng.

Từ việc thực hiện phong trào thi đua xây dựng văn hóa công sở góp phần để Thái Thụy đẩy nhanh quá trình xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu lực, năng động, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đất nước trong tình hình mới. Hiện nay, tất cả các văn bản đến, đi của các cơ quan, đơn vị được quản lý trên phần mềm Mạng văn phòng điện tử liên thông; tỷ lệ văn bản phát hành ký số và gửi nhận qua hệ thống tăng đáng kể góp phần tiết kiệm chi phí, thời gian; 100% cán bộ, công chức được trang bị máy tính kết nối mạng internet phục vụ hoạt động chuyên môn, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc. Vừa qua, UBND huyện Thái Thụy đã được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua văn hóa công sở. Những kết quả đạt được sẽ là tiền đề quan trọng để các cơ quan đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào với nhiều hình thức, nội dung phong phú, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức tham gia, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

MẠNH CƯỜNG

HỌC VÀ THI CHỨNG CHỈ IELTS

Không nên chạy theo phong trào

Trong 2 năm gần đây, hàng loạt trường đại học công bố phương án tuyển sinh chính quy, trong đó nhiều trường đã giảm sâu chỉ tiêu xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT và tăng chỉ tiêu xét tuyển, thậm chí là tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS (International English Language Testing System) hoặc các chứng chỉ quốc tế. Điều này thôi thúc nhiều thí sinh sớm lên kế hoạch "chinh phục" ngoại ngữ để gia tăng cơ hội trúng tuyển vào các trường top đầu.

Hiện nay, nhiều cơ hội ở các trường top đầu đến với các thí sinh khi có chứng chỉ quốc tế như: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, thí sinh có chứng chỉ IELTS Academic đạt từ 6.5 trở lên (hoặc tương đương) và có điểm trung bình chung học tập từng năm học lớp 10, 11, 12 đạt 8.0 trở lên sẽ được ưu tiên xét tuyển vào ngành Ngôn ngữ Anh và Kinh tế quản lý; Trường Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ xét tuyển đối với những thí sinh có điểm chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.5 trở lên và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét tuyển chỉ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đạt tối thiểu 12 điểm. Đối với ngành y, thí sinh muốn vào ngành y, khoa của Đại học Y Hà Nội, có chứng chỉ IELTS 6.5 trở lên sẽ được áp dụng điểm trúng tuyển thấp hơn 3 điểm. Việc ưu tiên này cũng đã áp dụng tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, theo đó thí sinh có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế cũng được miễn thi Tiếng Anh và được quy đổi thành mức điểm xét tuyển từ 7 trở lên tùy từng trường. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, toàn tỉnh có 237 thí sinh đủ điều kiện được miễn thi ngoại ngữ, trong đó phần lớn là những thí sinh đã có chứng chỉ IELTS từ 4.0 trở lên. Con số này cao hơn nhiều so với năm 2021 và được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới đây.

giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ giáo dục Blue English, Giám đốc Trung tâm Better English Thái Bình cho biết: Hiện nay học sinh có thể học trực tiếp tại tỉnh, được giáo viên Việt Nam và giáo viên nước ngoài bảo đảm trình độ, có kinh nghiệm trong dạy IELTS từ Hà Nội về giảng dạy. Quá trình dạy được xây dựng lộ trình theo trình độ mỗi học sinh, sát sao trong kiểm tra chất lượng và cam kết đầu ra; bảo đảm trang bị kiến thức nền tảng, nâng cao, chuyên sâu cả 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết.

Không phủ nhận năng lực ngoại ngữ là điều cần thiết đối với học sinh hiện nay. Nó giúp các em có nhiều cơ hội tiếp cận với những tri thức toàn cầu, nhưng việc ưu tiên xét tuyển IELTS hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khiến hàng loạt học sinh đổ xô đi ôn luyện là điều không nên. Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Hưng, giáo viên môn Tiếng Anh, Trường THPT Chuyên Thái Bình chia sẻ: Những năm gần đây, không chỉ học sinh chuyên Anh mà rất nhiều em ở các lớp chuyên khác có nhu cầu lớn để luyện thi các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Điều này không những giúp các em có cơ hội đổ vào các trường đại học top đầu mà còn tăng các kỹ năng sử dụng Tiếng Anh trong môi trường công việc sau này. Tuy nhiên, các em không nên chạy theo phong trào mà phải nhìn nhận thực tế vào khả năng ngoại ngữ của mình và cân đối thời gian với các môn học khác. Các bậc phụ huynh cũng không nên coi chứng chỉ quốc tế là điều kiện tiên quyết để "chắc suất" vào đại học mà tạo áp lực cho con em mình khiến chất lượng các môn học khác bị giảm sút. Quan trọng hơn, chứng chỉ IELTS chỉ có giá trị trong 2 năm nên các em học sinh cần tính toán thời gian ôn luyện, thi lấy chứng chỉ hợp lý để tránh lãng phí khi xét tuyển đại học.

Tránh tạo áp lực

Qua các kỳ thi do tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, có thể thấy chất lượng môn Tiếng Anh của học sinh Thái Bình vẫn thấp hơn so với nhiều môn học khác. Đây sẽ là một rào cản lớn trong thời kỳ hội nhập. Vì vậy, việc ôn luyện thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế là một trong những giải pháp để nâng cao 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết của nhiều em. Bà Hà Thị Hoa, Tổng

DẶNG ANH



Nhiều học sinh Thái Bình tìm đến các trung tâm ngoại ngữ để luyện thi IELTS.

Bông hồng mùa hiếu hạnh



Nghi thức hoa hồng cài áo tại chùa Từ Xuyên, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình.

Những năm gần đây, hình ảnh những bông hồng cài áo đã trở nên quen thuộc ở các cơ sở tự viện trên địa bàn tỉnh vào mỗi dịp lễ Vu Lan. Có bao nhiêu bông hoa được cài lên ngực áo là có bấy nhiêu trái tim cùng nguyện về cha mẹ bằng tất cả những gì tốt đẹp nhất. Mặc dù chính lễ vào ngày

rằm tháng 7 âm lịch, song từ đầu tháng 7, nhiều cơ sở tự viện trên địa bàn tỉnh đã tổ chức lễ Vu Lan sớm. Tùy theo điều kiện của từng tự viện mà quy mô tổ chức lễ Vu Lan khác nhau. Ngoài tổ chức cho các tín đồ Phật tử tụng kinh, cầu siêu tế độ, nguyện cho cha mẹ hiện tiền được tăng phúc tang thọ, cha mẹ quá vãng được thác hóa siêu thăng, nhiều

cơ sở tự viện tổ chức thêm nghi thức hoa hồng cài áo. Theo sự chỉ đạo của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Ban Trị sự chùa Từ Xuyên, thành phố Thái Bình, xã Đông Trại, thôn Cộng Hòa, xã Đông Hưng (Đông Hưng): Thông qua nghi thức cài hoa hồng nhằm khơi dậy, nhắc nhở những người làm con phải hiếu nghĩa với cha mẹ; đặc biệt đối với những người còn cha, còn mẹ càng phải biết trân trọng

những tháng ngày được ở bên cha mẹ để phụng dưỡng và yêu thương. Năm nay, nhà chùa tổ chức lễ Vu Lan với nghi thức hoa hồng cài áo vào tối cuối tuần để Phật tử và nhân dân địa phương có thể sắp xếp công việc đến tham gia. Giây phút xúc động nhất là lúc những đóa hồng được cài lên ngực các tín đồ Phật tử và người dân. Có lẽ ai ai cũng đều cảm nhận được trong mỗi bông hoa đều có hình ảnh dịu hiền của mẹ, hình ảnh nghiêm nghị của cha cũng như thâm ân cha mẹ dành cho mình nên xúc động bật khóc và cùng hướng nguyện về cha mẹ với tất cả những gì tốt đẹp nhất.

Như đã thành thông lệ, cứ mỗi mùa Vu Lan về, bà Đào Thị Thanh Vân, tổ 15, phường Trần Lâm, thành phố Thái Bình lại trở về chùa Từ Xuyên, phường Hoàng Diệu để dự lễ Vu Lan báo hiếu. Mùa Vu Lan năm nay, bà lặng lẽ cài lên ngực mình một bông hồng màu trắng. Bức xúc động chia sẻ: Bông hoa hồng màu trắng tượng trưng cho sự mất mát khi không còn cha, còn mẹ. Mặc dù rất đau buồn song tôi vẫn cài bông hồng trắng lên ngực để tưởng nhớ, để thành tâm hướng nguyện cầu cho cha mẹ ở thế giới khác được thảnh thơi siêu thăng. Còn con chị Trần Thị Hải Phương, tổ 9, phường Tiến Phong, thành phố Thái Bình lại cảm thấy mình

may mắn hơn rất nhiều người khi được cài lên ngực đóa hoa hồng đỏ thắm, tượng trưng cho niềm hạnh phúc vô biên vì vẫn còn cha, còn mẹ. Chị tâm sự: Vì đã lập gia đình nên thời gian ở bên cạnh phụng dưỡng, chăm sóc cha mẹ không nhiều, song từ tận đáy lòng, tôi luôn cầu mong cha mẹ được sống vui vẻ, khỏe mạnh, hưởng phúc dài lâu bên con cháu.

Theo Đại đức Thích Nhuận Tâm, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Thái Bình: Vào dịp lễ Vu Lan, mọi người đến chùa đều không quên cài lên ngực một bông hoa hồng để nhắc nhở về công ơn của cha mẹ. Bông hoa hồng màu đỏ cho những ai may mắn còn cha mẹ trên đời, bông hoa hồng màu hồng cho những người chỉ còn mẹ hoặc cha và bông hoa hồng trắng cho những ai không còn cả cha và mẹ trên đời. Đối với những người xuất gia sẽ cài lên ngực những bông hoa hồng màu vàng. Những bông hoa dù mang màu sắc nào cũng đều vô cùng ý nghĩa, đều nhắc nhở mỗi người con hướng lòng thành kính về đấng sinh thành, nhắc nhở chúng ta sống chậm lại, tạm gác lại những xô bồ, hối hả trong cuộc sống mà dành thời gian để suy ngẫm, hành động và yêu thương cha mẹ nhiều hơn, để mỗi ngày trôi đi đều là ngày Vu Lan báo hiếu.

Đại đức Thích Thiện Quang, chùa Pháp Quang, thôn Thượng Điện, xã Tam Quang (Vũ Thư)



Ông Trần Văn Tiến, tổ 8, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình



Em Phạm Quỳnh Hoa, xã Tân Lập (Vũ Thư)



Hàng năm, nhà chùa đều tổ chức lễ Vu Lan báo hiếu trong đó có nghi thức hoa hồng cài áo để hướng các tín đồ Phật tử trở về với cội nguồn dân tộc, về với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", về với tiền tổ, nhắc nhở mọi người nhớ về công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, từ đó sống hiếu thuận hơn, góp phần xây dựng mối quan hệ hài hòa, tốt đẹp trong xã hội.

Tôi thấy trong nhịp sống gấp gáp của cuộc sống hiện đại, có không ít người mãi mê với cuộc sống của bản thân mà lơ quên đi trách nhiệm và lo lắng trong việc phụng dưỡng, báo hiếu, để cho cha mẹ phải cô đơn, ốm đau bệnh tật, buồn tủi muôn phần, không ai chăm sóc, lo toan. Mùa Vu Lan chính là dịp để mỗi người sống chậm lại, suy ngẫm, hành động và yêu thương nhiều hơn đối với cha mẹ.

Lần đầu đi cùng đoàn thanh thiếu niên Phật tử đến tham dự lễ Vu Lan báo hiếu, em rất xúc động và tự nhủ mình cần phải sống có trách nhiệm và biết yêu thương, chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ mình ngay từ bây giờ để sau này không phải hối hận điều gì. Không có gì hạnh phúc bằng khi vẫn còn cha mẹ luôn song hành bên cuộc đời.

ĐÀO QUYN